

**BÁO CÁO**

**Tổng hợp trả lời, ý kiến, kiến nghị của cử tri  
trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Thực hiện Báo cáo số 114/BC-HĐND ngày 03/11/2023 của HĐND huyện và Báo cáo số 385/BC-MT ngày 03/11/2023 của Ban Thường trực UBMTTQ huyện về tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp kiểm tra rà soát, xác minh, giải quyết; UBND huyện báo cáo như sau:

**I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG, MÔI TRƯỜNG**

**1. Cử tri Lê Thị Múc, thôn Bình Giang, xã Buôn Choah kiến nghị:** Đề nghị sớm cấp GCNQSDĐ cho dân đã được đơn vị tư vấn đo đạc từ năm 2020.

**Trả lời:**

Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND, ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Đến nay, đã cơ bản hoàn thiện công tác đo đạc và bàn giao hồ sơ nghiệm thu Gồm bản đồ địa chính và Sổ mục kê cho 12/12 xã, thị trấn để triển khai giai đoạn đăng ký, kê khai, họp xét hồ sơ cấp đổi, cấp GCNQSD đất mới theo quy định.

Đối với công tác đăng ký kê khai cấp GCNQSD đất cho người dân thì từ năm 2021 đến nay, UBND huyện giao Phòng TNMT chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp UBND xã đã triển khai kê khai, đăng ký cấp GCNQSD đất cho người dân theo kết quả đo đạc, hiện đơn vị tư vấn đã bàn giao hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy cho UBND xã để tổ chức kiểm tra, họp xét theo hướng dẫn của các cấp.

Theo đó, đề nghị cử tri Lê Thị Múc và người dân trên địa bàn chủ động liên hệ với UBND các xã nơi có đất để được hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kê khai và cấp GCNQSD đất theo quy định.

**2. Cử tri Y Vi, bon Ja Răh, xã Nậm Nung ý kiến:** Đất rừng xoan của Công ty TNHH MTV Nam Nung trước đây có một số hộ vào phát dọn làm rẫy bị Công ty và các cơ quan xử lý, không cho làm. Nhưng mấy năm qua, trên diện tích đó các hộ khác vẫn canh tác, sản xuất, sử dụng. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại nội dung trên.

**Trả lời<sup>1</sup>:**

Qua rà soát, hiện nay, đối với các diện tích đất rừng xoan trên lâm phần Công ty TNHH MTV Nam Nung, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định số 1668/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 10 năm 2021, về việc thu hồi 2.567.515,3m<sup>2</sup> đất của Công ty TNHH MTV Nam Nung; đồng thời giao cho Công ty TNHH Nông nghiệp MJ Việt Nam thuê đất để sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất nguyên liệu. Bên cạnh đó cử tri Y Vi không nêu rõ vị trí thửa đất cụ thể lô, khoảnh, tiểu khu.... nên Công ty TNHH MTV Nam Nung không xác định được vị trí để kiểm tra xác minh.

Qua đây, UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri để tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra xác minh làm rõ để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

**3. Cử tri Nguyễn Văn Mạnh, thôn Đắk Thanh, xã Nam Xuân:** Hiện nay nhân dân có nhu cầu san lấp mặt bằng nhưng chưa được cấp phép khai thác đất. Rất mong cấp trên quan tâm.

**Trả lời:**

Về quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp: Qua kiểm tra, trên địa bàn xã Nam Xuân đã phê duyệt quy hoạch 03 mỏ đất làm vật liệu san lấp đã được cập nhật quy hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, các mỏ đất hiện đang đất của hộ gia đình, cá nhân và để đưa các mỏ đất trên đi vào hoạt động, các chủ sử dụng đất phải thực hiện các bước theo quy định của Luật Khoáng sản. Theo đó, trong thời gian qua UBND huyện đã có nhiều văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành Quy định về quản lý, vận chuyển, sử dụng đất san lấp khi san gạt cải tạo mặt bằng trên địa bàn huyện cũng như sớm triển khai cấp phép khai thác khoáng sản (*đất làm vật liệu san lấp*) để đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng đất san lấp của người dân, tuy nhiên đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể, nên chưa có cơ sở để hướng dẫn các hộ dân có nhu cầu san lấp mặt bằng cấp phép sử dụng mục đích khác theo quy định.

**4. Cử tri Đỗ Văn Giản, thôn Đắk Hà, thị trấn Đắk Mâm:** Năm 1991 gia đình ông khai hoang được 2000m<sup>2</sup> đất, đến năm 1993 được cấp giấy CNQSDĐ, năm 1994 khi người dân có nhu cầu mở đường, ông hiến tặng 12m, thửa đất 2000m<sup>2</sup> được chia làm đôi, khi làm xong đường ông được cấp GCNQSDĐ thành thửa đất 85 và 86, đến năm 1995 ông đã rào dây khép kín, tuy nhiên đến năm 2020 ông làm hồ sơ chuyển nhượng đất cho một số hộ gia đình khác, thì cán bộ địa chính, công chức nhà nước tự ý chuyển đổi 2 thửa đất 85 và 86 của ông thành 04 thửa đất, khi ra quyết định thu hồi để làm công trình Đường giao thông phát triển khu đô thị mới phía tây thị trấn Đắk Mâm thì ra quyết định đền bù theo giá đất nông nghiệp. Cử tri đề nghị cấp trên xem xét, làm rõ vấn đề này cho ông được biết. Đồng thời, mong muốn Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất khi thực hiện phải tuân theo quy trình, việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giá đất phải hợp lý, đúng quy định của Nhà nước và pháp luật, tránh làm mất lòng dân.

---

<sup>1</sup> Đối với nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri được Công ty TNHH MTV Nam Nung trả lời tại Báo cáo số 92/BC-CTY, ngày 06/12/2023.

**Trả lời:**

Đối với nội dung kiến nghị nêu trên, cử tri Đỗ Văn Giản đã có Đơn khiếu nại ngày 19/10/2023. Ngày 30/11/2023 UBND huyện ban hành Quyết định số 3351/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung đơn khiếu nại, theo đó UBND huyện đã giao Thanh tra huyện chủ trì cùng các cơ quan đơn vị có liên quan xác minh nội dung khiếu nại một phần Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Đường giao thông phát triển đô thị mới thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô (đợt 1) đối với gia đình ông Đỗ Văn Giản. Theo đó, sau khi có báo cáo kết quả xác minh của cơ quan Thanh tra, UBND huyện sẽ thông báo trả lời kết quả cho ông Đỗ Văn Giản được biết theo quy định.

**5. Cử tri Nguyễn Văn Tuyên, thôn Đăk Hà, thị trấn Đăk Mâm:** Gia đình ông có 01 mảnh đất thổ cư giáp khu vực Chi cục thuế huyện Krông Nô. Năm 2018, gia đình ông có nhu cầu xây nhà trên mảnh đất nói trên, khi làm thủ tục xin phép xây dựng thì được phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời, khu đất trên quy hoạch để xây dựng các trụ sở cơ quan Nhà nước và ông đề nghị cấp đổi một lô đất tương đương ở khu vực cánh đồng La trao, nhưng đến nay, qua nhiều kiến nghị của ông tại các cuộc tiếp xúc cử tri từ trước cho đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng trả lời và giải quyết rõ ràng. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm, xem xét và giải quyết dứt điểm kiến nghị của gia đình ông, để gia đình ông yên tâm, ổn định cuộc sống.

**Trả lời:**

Liên quan đến nội dung nêu trên của cử tri, tại kỳ họp thứ 5, thứ 6 HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cử tri Nguyễn Văn Tuyên đã có ý kiến và đã được UBND huyện trả lời tại Báo cáo số 158/BC-UBND, ngày 21/3/2023 để cử tri được biết.

Riêng đối với nội dung đề nghị thu hồi và bồi thường diện tích đất trên theo quy định của Nhà nước, thì qua kiểm tra, đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Nô thì chưa có kế hoạch thu hồi diện tích đất của hộ ông Nguyễn Văn Tuyên để xây dựng trụ sở các cơ quan Nhà nước trong năm 2023. Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND thị trấn Đăk Mâm rà soát và đề xuất đưa vào danh mục đầu tư trung hạn để hướng giải quyết phù hợp.

**6. Cử tri Lại Thị Xuyên, thôn Đăk Hà, thị trấn Đăk Mâm:** Năm 1997, gia đình bà đã được cấp GCNQSDĐ, chồng bà là Phạm Văn Biều đứng tên bìa 400m<sup>2</sup> đất thổ cư trong thôn Đăk Hà. Còn bà Lại Thị Xuyên (vợ ông Phạm Văn Biều) đứng tên một bìa đất thổ cư 400m<sup>2</sup> (ở Tổ 6 cũ) nay là Tổ dân phố 3. Hiện nay, chồng bà đã mất, các con của bà muốn làm thủ tục từ chối quyền thừa kế để một mình bà đứng tên, thuận tiện cho việc thực các thủ tục liên quan đến đất đai sau này, nhưng được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện trả lời: *“Thời điểm năm 1997 hạn mức đất ở đối với mỗi hộ gia đình chỉ được cấp 400m<sup>2</sup> đất ở, tuy nhiên gia đình bà Lại Thị Xuyên được cấp 800m<sup>2</sup> đất ở là sai quy định, buộc phải thu hồi 400m<sup>2</sup> đất ở của gia đình bà”*. Cử tri hỏi, việc áp dụng quy định như vậy là đúng hay sai?

Trong khi năm 1997 gia đình bà đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký cấp GCNQSDĐ cho phép hai ông bà đứng tên mỗi người một bìa đất, và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm trả lời cho bà được biết.

### **Trả lời:**

Qua xác minh của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì hộ ông Phạm Văn Thiệu và hộ bà Lại Thị Xuyên được UBND huyện Krông Nô cấp 02 Giấy chứng nhận (*Giấy chứng nhận số phát hành M 853896 và M 853700*) vào ngày 14/11/1998 tại thửa đất số 113, tờ bản đồ số 4 và thửa đất 2 số 8, tờ bản đồ số 6 có tổng diện tích là 5.685m<sup>2</sup> (trong đó có 800m<sup>2</sup> đất ở có nguồn gốc công nhận QSDĐ). Đồng thời, ông Phạm Văn Thiệu và bà Lại Thị Xuyên là vợ chồng trước thời điểm cấp 02 Giấy chứng nhận nêu trên.

Theo Điều 54 Luật Đất đai năm 1993 (*được áp dụng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận*) quy định: “Căn cứ vào quỹ đất đai của địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức đất mà mỗi hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng để ở theo quy định của Chính phủ đối với từng vùng nhưng không quá 400m<sup>2</sup>; đối với những nơi có tập quán nhiều thế hệ cùng chung sống trong một hộ hoặc có điều kiện tự nhiên đặc biệt, thì mức đất ở có thể cao hơn, nhưng tối đa không vượt quá hai lần mức quy định đối với vùng đó”.

Vì vậy, đối chiếu với các quy định trên thì hộ gia đình bà Xuyên đã được cấp vượt hạn mức đất ở với diện tích là 400m<sup>2</sup>.

Theo đó, trường hợp nếu cử tri có nhu cầu sử dụng theo diện tích đất ở đã công nhận vượt hạn mức trước đây thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất ở đã được cấp vượt hạn mức; nếu không có nhu cầu sử dụng, thì các cơ quan sẽ huỷ tính pháp lý đối với diện tích vượt hạn mức và thực hiện việc điều chỉnh đất ở theo đúng hạn mức tại thời điểm được cấp giấy theo quy định.

**7. Cử tri Nguyễn Xuân Trường, Bon Đru và cử tri Nguyễn Trọng Bình Bon Yók Rlinh:** Hiện nay, sức chứa của bãi rác thị trấn Đăk Mâm đã quá tải, đề nghị cơ quan các cấp sớm có phương án khảo sát, quy hoạch, nâng cấp, đồng thời, phải thông báo cho bà con được biết trước khi tiến hành thu hồi, quy hoạch để bà con có phương án chuẩn bị chuyển đổi cây trồng, yên tâm sản xuất.

### **Trả lời:**

Việc thực hiện nâng cấp mở rộng bãi rác tại Bãi chôn lấp, xử lý rác thải rắn huyện Krông Nô đang trong quá trình thực hiện, đã được UBND huyện Krông Nô đồng ý chủ trương và hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Công văn số 2316/UBND-TNMT ngày 25/11/2022 của UBND huyện Krông Nô. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trình Hội đồng thẩm định xem xét, trình HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng bãi rác tại Bãi chôn lấp, xử lý rác thải rắn huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông dự kiến quy mô đầu tư với diện tích khoảng 1,5ha, thời gian thực hiện 2024-2025.

Khi triển Dự án khai thực hiện, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Mâm và các cơ quan chuyên môn thông báo cho người dân được biết, đồng thời lập phương án thu hồi, bồi thường đất theo quy định.

**8. Cử tri Vũ Văn Diễm, thôn Đắc Xuân, xã Nam Xuân:** Trại heo Uy Sợi thôn Đắc Thanh và Công ty mua mủ cao su tại thôn Đắc Thanh gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của nhân dân. Đề nghị cấp trên có biện pháp xử lý.

**Trả lời:**

Trong thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TNMT và các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh các Chủ trang trại, các cơ sở thu mua, say sấy gây ảnh hưởng đến môi trường để kịp thời xử lý vi phạm pháp quy định. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri để trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác phối hợp kiểm tra UBND xã Nam Xuân và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác định tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có) của Trại heo và Công ty mua mủ cao su tại thôn Đắc Thanh để xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

**9. Cử tri Lương Quang Trung, thôn Đắc Hợp, xã Nam Xuân:** Về ô nhiễm môi trường Trại gà của ông Nguyễn Văn Tôn và lò sấy nhà ông Lương Văn Đạt thôn Đắc Hợp xây dựng trong khu dân cư. Đề nghị cấp trên có giải pháp xử lý triệt để.

**Trả lời:**

Qua ý kiến của cử tri Lương Quang Trung, UBND xã Nam Xuân đã thành lập đoàn kiểm tra để xử lý.

Khi kiểm tra, UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 240/QĐ-XPVPHC, ngày 16/10/2023 về hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng đất vào mục đích khác thuộc trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định trong lĩnh vực đất đai với tổng diện tích 1.137m<sup>2</sup>, tại thửa đất số 130, 145, tờ bản đồ số 17 thuộc thôn Đắc Hợp, xã Nam Xuân, huyện Krông Nông, tỉnh Đắk Nông. Qua quá trình làm việc ông Nguyễn Văn Tôn đã cam kết với chính quyền địa phương sẽ xử lý khắc phục các mùi hôi thối phát sinh và cam kết di dời trong thời gian từ ngày 03/11 đến ngày 18/12/2023. Hiện tại, qua kiểm tra, trang trại gà đã di dời đúng thời gian như đã cam kết và không gây ô nhiễm môi trường nơi khu vực cộng đồng dân cư.

- Đối với ý kiến liên quan đến lò sấy nhà ông Lương Văn Đạt thôn Đắc Hợp xây dựng trong khu dân cư. Qua kiểm tra, UBND xã Nam Xuân đã tiến hành mời các chủ lò sấy trên toàn địa bàn xã lên làm việc, ký cam kết môi trường, yêu cầu khắc phục hạn chế khói bụi ra môi trường và cam kết với chính quyền địa phương di dời các lò sấy ra khỏi khu vực dân cư sớm nhất trong năm 2024.

**10. Cử tri Nguyễn Văn Lộc, thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà kiến nghị:** Hiện tại trên Quốc lộ 28 từ đoạn đường ngay ngã tư bà Cước xuống đoạn Sắt thép Thủy sang bị ô nhiễm, hôi thối mất vệ sinh, người dân phản ánh nhiều. Đề nghị cấp trên xem xét có hướng khắc phục, xử lý.

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, xác minh đoạn đường mà cử tri ý kiến, kiến nghị thuộc tuyến Quốc lộ 28 (đoạn từ Km296+390-:-Km296+600-QL28; đoạn phải tuyến), đoạn tuyến thuộc quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông.

Qua kiểm tra hiện trạng, trước đây đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đà đi Đắk Drô (ĐH65) có triển khai thi công hệ thống thoát nước đầu nối vào tuyến đường Quốc lộ 28, tuy nhiên hệ thống rãnh thoát nước dọc Quốc lộ 28 chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ, cống thoát nước hiện trạng do người dân tự lắp đặt để đi vào nhà có khẩu độ nhỏ; Qua quá trình khai thác sử dụng lâu ngày dẫn đến hệ thống thoát nước bị tắt ngẽn không thoát được nước, hiện tại nước chảy sát mép đường gây ô nhiễm môi trường.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, trước mắt yêu cầu UBND xã Nam Đà kiểm tra xác minh những hộ sinh sống trên Quốc lộ 28 theo kiến nghị cử tri đề yêu cầu cam kết không xả trực tiếp nước thải sinh hoạt ra môi trường, kết hợp xây dựng phương án thu gom chất thải rắn nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực nêu trên.

Bên cạnh đó UBND huyện Krông Nô tiếp tục kiến nghị đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông) quan tâm, có giải pháp xử lý thoát nước đoạn tuyến này trong thời gian sớm nhất để đảm bảo ổn định kết cấu mặt đường, tránh gây ô nhiễm môi trường khu vực; về lâu dài kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét bố trí vốn để đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ tại các vị trí dọc trên tuyến Quốc lộ 28 đoạn qua địa bàn huyện, trong đó có đoạn tuyến mà cử tri kiến nghị.

**11. Cử tri Lăng Thị Chắp, thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah:** Hiện nay, nhân dân có nhu cầu cần thu gom rác thải trên đường tránh lũ tuyến thôn Buôn Choah. Đề nghị Công ty Quang Phát xuống cùng hợp dân làm đăng ký, cam kết hợp đồng với dân để thực hiện ngay trong thời gian này.

**Trả lời:**

Qua xác minh, vị trí nhà hộ dân nằm dọc trên tuyến đường huyện ĐH58, hiện khu vực đã nằm trong phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn xã Buôn Choah năm 2024; đồng thời qua làm việc, hiện nay Công ty TNHH MTV TMDV Môi trường Quang Phát đã ký hợp đồng thu gom rác thải đối với hộ gia đình cử tri Lăng Thị Chắp và đã thực hiện việc thu gom rác thải cho hộ gia đình.

**12. Cử tri Ngô Văn Nam, Thôn Nam Xuân, xã Nam Đir kiến nghị:** Đề nghị các cấp thường xuyên kiểm tra việc xả thải của hai nhà máy chế biến mù cao su trên địa bàn xã, không để làm ô nhiễm môi trường.

**Trả lời:**

Đối với Công ty TNHH MTV TM DV Thành Lợi Đắk Nông, ngày 11/8/2023 khi nhận được phản ánh của các cử tri phòng TNMT đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình hoạt động, tại thời điểm kiểm tra công ty đang dừng hoạt động, chưa phát hiện có hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường. Qua đó kiểm tra các đơn vị liên quan cũng đã nhắc nhở Công ty chấp hành nghiêm

các quy định pháp luật về môi trường trong quá trình hoạt động, nếu vi phạm UBND huyện sẽ chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Công ty TNHH khoa học công nghệ môi trường Quốc Việt, ngày 08/11/2023 Phòng TNMT đã tham gia cùng Sở TNMT và các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình hoạt động theo thông báo số 283/TB-STNMT ngày 02/11/2023 về kế hoạch kiểm tra định kỳ việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023. Đoàn đã kiểm tra tình hình hoạt của công ty, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra công ty đã dừng hoạt động. Đồng thời, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã lấy mẫu từ điểm hồ xả thải và gửi đơn vị có chức năng phân tích để kiểm tra mức độ ô nhiễm, đến nay vẫn chưa có kết quả. Khi có kết quả phân tích mẫu, UBND huyện sẽ thông báo để cử tri được biết và đề xuất xử lý theo quy định nếu đơn vị vi phạm.

**13. Cử tri Nguyễn Xuân Trường, Bon Dru và cử tri Nguyễn Trọng Bình Bon Yôk Rlinh, thị trấn Đăk Mâm kiến nghị:** Hiện nay, công trình Hệ thống kênh mương Nam Xuân tiến độ thi công còn chậm, ranh giới thu hồi đất của một số hộ dân chưa được phân định rõ ràng, do diện tích thu hồi thì ít nhưng đường kênh lại thiết kế đi qua giữa rẫy, chia đôi rẫy nên hộ dân chưa đồng ý, mong muốn có phương án điều chỉnh, nắn tuyến cho phù hợp. Cử tri đề nghị sớm có thông báo cụ thể về ranh giới phần đất thu hồi, điều chỉnh nắn lại tuyến cho bà con được biết để bà con có phương án chuyển đổi, yên tâm sản xuất. Đồng thời, khi có thông báo cụ thể về bảng khung giá đất áp dụng bồi thường, hỗ trợ công trình Hệ thống kênh mương Nam Xuân phải có văn bản thông báo rõ ràng, cụ thể, gửi về trực tiếp cho người dân được biết, xem người dân có ý kiến gì không hoặc gửi cho Trưởng Ban tự quản thôn, bon, TDP để thuận lợi cho công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

#### **Trả lời:**

Liên quan đến nội dung đề nghị sớm có thông báo cụ thể về ranh giới phần đất thu hồi, điều chỉnh nắn lại tuyến cho bà con được biết để bà con có phương án chuyển đổi, yên tâm sản xuất. Ngày 15/11/2023 đến ngày 20/11/2023, Chủ đầu tư (Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh) đã tiến hành kiểm tra cắm mốc bổ sung đối với các vị trí điều chỉnh ranh giới thu hồi ngoài thực địa đối với các thửa đất nằm trong phạm vi thu hồi của dự án. Hiện Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc trích lục, tham mưu trình UBND huyện điều chỉnh thông báo thu hồi đất. Ngay sau khi UBND huyện ban hành thông báo điều chỉnh, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất sẽ tiến hành bàn giao thông báo thu hồi đất điều chỉnh cho các hộ dân có đất nằm trong phạm vi thu hồi của dự án đã được điều chỉnh, dự kiến thời gian ban hành thông báo thu hồi đất điều chỉnh trong tháng 12/2023. Bên cạnh đó trong thời gian qua nguyên nhân do nhiều vướng mắc liên quan đến xác định giá đất cụ thể và phê duyệt liên quan đến kinh phí xác định giá đất cụ thể để lập phương án thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng do đó dẫn Dự án triển khai chậm tiến độ so với Kế hoạch đề ra.

Về ý kiến khi có thông báo cụ thể về bản khung giá đất áp dụng bồi thường, hỗ trợ công trình Hệ thống kênh mương Nam Xuân phải có văn bản thông báo rõ ràng, cụ thể, gửi về trực tiếp cho người dân được biết hoặc gửi cho Trưởng ban tự

quản thôn, bon, TDP để thuận lợi cho công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước:

Theo đó ngày 20/11/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể để đền bù dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân giai đoạn 2. Hiện nay Ban QLDA và PTQĐ phối hợp cùng Phòng TNMT và đơn vị tư vấn giá đất tiến hành thực hiện trình tự thủ tục lập và trình phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân giai đoạn 2.

Theo đó, ngay sau khi có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, UBND huyện giao Ban QLDA và PTQĐ phối hợp với UBND cấp xã sẽ tiến hành mời các hộ dân bị ảnh hưởng hợp niêm yết công khai Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với dự án và niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi đúng theo quy định.

Bên cạnh đó UBND huyện ghi nhận và biểu dương các hộ dân ở các xã Nam Xuân, thị trấn Đắk Mâm, Nam Đà đã có tinh thần và trách nhiệm trong việc tham gia phối hợp kiểm đếm, cung cấp thông tin để cho các cơ quan đơn vị lập phương án thu hồi bồi thường và nhận tiền bồi thường hỗ trợ về cây trồng, tài sản gắn liền với đất, bàn giao mặt bằng trước cho đơn vị Chủ đầu tư để triển khai thi công công trình đúng tiến độ.

**12. Cử tri Lò Thị Nức, Thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân:** Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kênh mương tại hồ đập Nam Xuân mức đất làm đất đá lấp và làm chết 02 sào rẫy cà phê của gia đình tôi. Đề nghị khảo sát sớm bồi thường cho gia đình tôi trong thời gian tới

**Trả lời:**

Liên quan đến nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri, ngày 25/4/2023 UBND xã Nam Xuân đã phối hợp cùng Ban Quản lý các Dự án đầu tư tỉnh Đắk Nông cùng Ban quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô và chủ đầu tư mời bà Lò Thị Nức tiến hành kiểm tra xác minh tại thực địa thửa đất.

Qua kiểm tra, xác minh thực địa phần diện tích 2.100m<sup>2</sup> mà cử tri nêu trên, có đường đi thuận tiện cho việc canh tác, do đó, không đủ điều kiện phải thu hồi. Theo đó, đơn vị thi công sẽ hỗ trợ cho gia đình bà Nức mức đường xuống suối. Phần diện tích bị ảnh hưởng do quá trình thi công là 150m<sup>2</sup>, thiệt hại 03 cây xoài, 04 cây bơ, 02 cây mít. Chủ đầu tư cam đã cam kết khắc phục lại mặt bằng đủ điều kiện sản xuất để bàn giao cho hộ gia đình. Trong trường hợp không khắc phục về mặt bằng và xác định cây trồng bị hư hại, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện bồi thường theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay qua theo dõi, Đơn vị thi công vẫn chưa khắc phục lại mặt bằng để sản xuất cho hộ bà Lò Thị Nức. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ kiến nghị Chủ đầu tư cùng với UBND xã Nam Xuân phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để khắc phục trong thời gian sớm nhất.



## II. LĨNH VỰC THỦY LỢI, NÔNG NGHIỆP:

**1. Cử tri Nguyễn Sĩ Tiến, thôn Ninh Giang, xã Buôn Choah:** Đề nghị cấp trên khảo sát sửa chữa lại cánh phai chắn nước (mương chắn nước) gần trạm bơm 3, vì nước sông dâng lên tràn vào đồng ruộng quá nhanh, ảnh hưởng đến mùa vụ bà con.

### Trả lời:

Các tuyến kênh tiêu trên địa bàn xã Buôn Choah do địa phương quản lý, theo đó, đề nghị UBND xã Buôn Choah kiểm tra chỉ đạo tổ thủy nông nội đồng và huy động các hộ dân trong vùng sản sản để thực hiện nạo vét, phát dọn và sửa chữa lại cánh phai hư hỏng tại trạm bơm số 3 để đảm bảo dẫn nước sản xuất theo lịch thời vụ.

**2. Cử tri Lương Thanh Hiền, thôn Đắc Xuân, xã Nam Xuân:** Đề nghị khảo sát đầu tư xây dựng kênh mương nội đồng dẫn nước Na Xẹt, tại thôn Đắc Xuân, thôn Thanh Sơn để làm lúa 2 vụ; đồng thời, xây dựng đường bê tông nội đồng để nhân dân thuận tiện đi lại và sản xuất.

### Trả lời:

Qua khảo sát, diện tích đất sản xuất lúa trên các cánh đồng xã Nam Xuân có tổng diện tích đất trồng lúa là 227,674 ha; phân bố nhỏ lẻ nhiều xứ đồng nhỏ; phần lớn diện tích đất sản xuất lúa nước trên các cửa xã phụ thuộc vào nguồn nước mưa và nguồn nước suối Đắc Sôr. Về mùa khô, suối Đắc Sôr gần như cạn kiệt, hơn nữa trên địa bàn xã ít nguồn sinh thủy, không có lưu vực để xây dựng hồ chứa cung cấp nguồn nước tưới cho diện tích sản xuất lúa trên cánh đồng, nên việc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi rất khó khăn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã khảo sát đề xuất cũng như thực hiện đầu tư một số công trình thủy lợi như: Hồ chứa Nam Xuân, cung cấp nguồn nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày; Trạm bơm điện thôn Sơn Hà đảm bảo nguồn nước tưới cho 20 ha lúa cánh đồng Sơn Hà; Đập dâng Thanh Sơn và hệ thống kênh tưới tưới cho cánh đồng thôn Đắc Xuân và thôn Thanh Sơn, thôn Đắc Sơn, về cơ bản các công trình đã phát huy được hiệu quả cung cấp nguồn nước tưới cho cây trồng.

Theo kiến nghị của cử tri đề nghị đầu tư xây dựng mương nội đồng ở cánh đồng Na Xẹt, tại thôn Đắc Xuân, thôn Thanh Sơn. Theo đó, về việc đầu tư xây dựng các tuyến kênh nội đồng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đã khảo sát đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 1.500m kênh trên các cánh đồng xã Nam Xuân còn khó khăn về nguồn nước tưới. Sau khi được bố trí nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng.

**3. Cử tri Vũ Văn Thuyên, thôn Quảng Hà, xã Nam Đir:** Đề nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp khắc phục tình trạng các trạm bơm thường xảy ra hư hỏng, để điều tiết nước cho cánh đồng Đắc Rền để phục vụ cho nhân dân gieo trồng đúng thời vụ.

### Trả lời:

Tại hệ thống trạm bơm Đăk Rền, để phục vụ sản xuất Đông Xuân 2023-2024 Công ty TNHH MTV khai thác các Công trình thủy lợi - Chi nhánh huyện Krông Nô đã hoàn thành công tác bảo dưỡng máy bơm, tổng bơm, sửa chữa thay thế một số thiết bị điện hư hỏng. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề sự cố điện có thể xảy ra bất khả kháng, Chi nhánh đã thực hiện mua sắm dự phòng các vật tư, thiết bị để kịp thời, chủ động sửa chữa, thay thế khi có sự cố để đảm bảo bơm tưới phục vụ sản xuất, phục vụ nhân dân.

### III. LĨNH VỰC ĐIỆN<sup>2</sup>

**1. Cử tri Nguyễn Văn Mạnh, Thôn Đăk Thanh, xã Nam Xuân:** Về thi công đường điện hạ thế 110kw cần đẩy nhanh tiến độ. Đề nghị cấp trên sớm có phương án bồi thường cho bà con Nhân dân và đẩy nhanh tiến độ thi công.

#### Trả lời:

Dự án thu hồi bồi thường hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kv được UBND huyện giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô bắt đầu triển khai điều tra, khảo sát, kiểm đếm từ tháng 11/2021. Tuy nhiên, do dự án trải dài trên địa bàn 05 xã, thị trấn, ảnh hưởng đến khoảng 180 hộ dân, do đó Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất mất nhiều thời gian kiểm đếm, xác minh chủ sử dụng. Ngoài ra, trong quá trình thực tế triển khai, Chủ đầu tư (*Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung*) do việc khảo sát lập DA chưa sát với tình hình thực tiễn, dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh hướng tuyến, điều chỉnh vị trí móng trụ tại một số khu vực nhưng không kịp thời báo cáo với các cơ quan đơn vị của huyện để kịp thời cập nhật điều chỉnh, do đó phải rà soát, lập thủ tục hủy bỏ, điều chỉnh, bổ sung gây tốn thời gian, dẫn đến việc thực hiện bồi thường chậm tiến độ.

Theo đó ngày 01/12/2023, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đã niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kv trên địa bàn xã Nam Xuân (đợt 1) đối với 40 hộ dân (dự kiến thời gian phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước 29/12/2023, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước 29/01/2024). Đối với các hộ còn lại, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất tiếp tục lập thủ tục trình phê duyệt (đợt 2) ngay sau khi Chủ đầu tư (*Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung*) bàn giao hồ sơ, dự kiến thời gian phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 2) trước 30/4/2024.

Bên cạnh đó UBND huyện ghi nhận và biểu dương một số hộ dân ở các xã Nam Xuân, thị trấn Đăk Mâm, Tân Thành, Nam Nung, Quảng Phú đã có tinh thần và trách nhiệm trong việc tham gia phối hợp kiểm đếm, cung cấp thông tin để cho các cơ quan đơn vị lập phương án thu hồi bồi thường và nhận tiền bồi thường hỗ trợ về cây trồng, tài sản gắn liền với đất, bàn giao mặt bằng trước cho đơn vị Chủ đầu tư để triển khai thi công công trình đúng tiến độ.

**2. Cử tri Nguyễn Đức Lành, thôn Xuyên Tân, xã Đức Xuyên:** Hiện nay, đường dây điện từ Cây xăng Trọng Tuấn Nguyễn đến hộ bà Nguyễn Thị Chỉ, thôn

---

<sup>2</sup> Liên quan đến các ý kiến kiến nghị của cử tri tại mục 2, 3, 4, 5, 6 phần III, được Điện lực Krông Nô rà soát, xác minh và trả lời tại Công văn số 737/BC-ĐLKRN, ngày 20/11/2023 về việc báo cáo kết quả tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, UBND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuyên Tân, xã Đức Xuyên đang mắc trên các trụ tạm, có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân. Đề nghị các cơ quan hỗ trợ thay thế các trụ tạm tại khu vực trên.

**Trả lời:**

Qua khảo sát, khu vực cử tri kiến nghị có 07 hộ dân kéo điện từ trụ 285 (TBA-T17) về nhà để sử dụng điện, khoảng cách từ trụ 285 đến hộ xa nhất khoảng 200 mét. Do đường dây sau công tơ do lâu ngày không được bảo trì, bảo dưỡng nên đã xuống cấp (*người dân sử dụng cột tre, gỗ, bê tông, trụ thấp, mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn về điện*). Đề tránh tai nạn điện đáng tiếc có thể xảy ra cho nhân dân, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ nhân dân. Điện lực Krông Nô đã lên kế hoạch phối hợp với thôn Xuyên Tân và các hộ dân, để xử lý đường dây sau công tơ không đảm bảo an toàn cho khách hàng

**3. Cử tri Đặng Văn Cường, thôn Nam Dao, Năm Đir:** Đề nghị ngành điện xem xét kéo đường điện khu vực đồi Độc Lập (khu dân cư có 08 hộ giáp hồ sen 34) cho nhân dân sử dụng.

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, có 08 hộ dân đang sử dụng điện từ trụ A3/1(TBA-T243). Khu vực này dân cư quá ít, không tập trung nên việc đầu tư lưới điện gặp nhiều khó khăn. Theo đó, ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, Điện lực Krông Nô sẽ tiếp tục theo dõi việc phát triển dân tại khu vực trên trong những năm tiếp theo, để có kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện tại khu vực cử tri phản ánh.

**4. Cử tri Cao Văn Tư, thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú:** Đề nghị ngành điện cho lắp đặt Trạm Biến áp tại khu vực Bàu Tre để phục vụ sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân cư trú và sản xuất ở khu vực đó.

**Trả lời:**

Hiện tại, các hộ dân sống trong khu vực trên đang sử dụng điện sinh hoạt được kéo từ TBA-T294 (*thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú*). Khu vực trên dân cư thưa thớt, không tập trung nên việc đầu tư lưới điện gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, Điện lực Krông Nô sẽ tiếp tục theo dõi việc phát triển dân cư tại đây, để có cơ sở lập phương án đầu tư trong những năm tiếp theo.

**5. Cử tri Ngô Văn Tuyển, bon RCập, xã Năm Nung:** Khu vực chúng tôi không có điện, đang sử dụng điện tự kéo, không đảm bảo. Đề nghị ngành điện cho bổ sung vào khu dân cư để người dân được sử dụng điện sinh hoạt an toàn.

**Trả lời:**

Qua kiểm tra thực tế, có 12 hộ dân đang sử dụng điện tại trụ A15/4 (TBA T211) bon R'Cập - Năm Nung. Đường dây sau công tơ dài, sử dụng lâu và không được bảo trì, bảo dưỡng nên đã xuống cấp. Điện lực Krông Nô sẽ xem xét đưa vào đầu tư xây dựng lưới điện khu vực trên trong các năm tới. Đề tránh tai nạn điện đáng tiếc có thể xảy ra cho nhân dân, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ nhân dân. Điện lực Krông Nô sẽ lên kế hoạch phối hợp với Bon RCập, xã Năm Nung và các hộ dân, để cùng xử lý đường dây sau công tơ không đảm bảo an toàn cho khách hàng.

**6. Cử tri Vũ Văn Thành, thôn Tân Lập, xã Năm Nung:** Điện sinh hoạt của khu vực chúng tôi tự kéo từ năm 2012 đến nay đã xuống cấp, nguy cơ gây mất an toàn điện. Đề nghị các cơ quan liên quan, ngành điện quan tâm kéo điện cho người dân được sử dụng điện an toàn.

**Trả lời:**

Qua rà soát, thì các hộ trên sử dụng điện sinh hoạt đã được ngành điện đầu tư dây dẫn, trụ điện từ năm 2010, theo dự án 1000 Thôn Buôn. Khu vực trên hiện có 08 hộ dân đang sử dụng điện từ trụ A3(TBA-T200) thôn Tân Lập, xã Năm Nung. Đường dây sau công tơ dài, sử dụng lâu và không được bảo trì, bảo dưỡng nên đã xuống cấp. Để tránh tai nạn điện đáng tiếc có thể xảy ra cho nhân dân, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ nhân dân, trong thời gian tới Điện lực Krông Nô xây dựng kế hoạch phối hợp với các hộ dân và các đơn vị có liên quan để cùng xử lý đường dây sau công tơ cho khách hàng.

**IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG**

**1. Cử tri Nguyễn Xuân Trường, Bon Dru, thị trấn Đăk Mâm:** Hiện nay, tuyến đường nội thôn thuộc Bon Dru lượng xe có tải trọng lớn lưu thông qua lại rất nhiều, làm mất đường hư hỏng nặng, xuống cấp. Đề nghị các cấp chính quyền có phương án khắc phục, sửa chữa tuyến đường, đồng thời có biện pháp để giảm thiểu tình trạng xe tải lớn lưu thông trên tuyến đường trên.

Hiện nay, tuyến đường vào khu bãi rác nhiều đoạn đường bê tông bị hư hỏng nặng, xuống cấp trầm trọng, đề nghị các cấp có phương án nâng cấp, sửa chữa.

**Trả lời:**

- Liên quan đến ý kiến đường nội thôn thuộc Bon Dru: Qua kiểm tra, xác minh tuyến đường cử tri ý kiến, kiến nghị là đường Trường Trần Phú - Bon Dru chiều dài đoạn tuyến là 1,7km; hiện trạng nền, mặt đường có nhiều vị trí bị hư hỏng nặng gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn lớn nhưng nguồn kinh phí bố trí hàng năm của huyện còn hạn chế, chưa đảm bảo được việc nâng cấp, sửa chữa đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện, trong đó có tuyến đường cử tri có ý kiến, kiến nghị nêu trên.

Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện Krông Nô rất mong cử tri chia sẻ những khó khăn và đồng hành cùng địa phương trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. Về lâu dài, UBND huyện Krông Nô sẽ có kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo nhu cầu đi lại phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Đối với nội dung kiến nghị "*lượng xe có tải trọng lớn lưu thông qua lại rất nhiều*": UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Đội cảnh sát giao thông Công an huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát tải trọng trên hệ thống giao thông trên địa bàn huyện nói chung và thị trấn Đăk Mâm nói riêng. Đồng thời, chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Mâm có những giải pháp tích cực trong kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn và chủ động phối hợp với lực lượng Đội cảnh sát giao thông Công an huyện xử lý nghiêm theo quy định đối các trường hợp vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn phương

tiện khi lưu thông, tránh tình trạng xe tải trọng nặng lưu thông làm hư hỏng kết cấu mặt đường.

- Đối với nội dung phản ánh hiện nay, tuyến đường vào khu bãi rác nhiều đoạn đường bê tông bị hư hỏng nặng, xuống cấp trầm trọng, đề nghị các cấp có phương án nâng cấp, sửa chữa: Qua kiểm tra, xác minh tuyến đường cử tri ý kiến, kiến nghị là đường đi vào bãi rác (*Điểm đầu tại Tỉnh lộ 3, điểm cuối tại bãi rác thị trấn Đăk Mâm*) chiều dài đoạn tuyến là 2,4km được đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019. Hiện trạng mặt đường bê tông xi măng có nhiều vị trí bị bong tróc, một số vị trí cục bộ mặt đường bị hư hỏng, ổ gà hỏng gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân. Do nguồn kinh phí bố trí cho công tác bảo trì hạ tầng giao thông hàng năm của huyện còn hạn chế, chưa đảm bảo được việc nâng cấp, sửa chữa đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện; trong đó có tuyến đường cử tri có ý kiến, kiến nghị nêu trên.

Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện Krông Nô rất mong cử tri chia sẻ những khó khăn và đồng hành cùng địa phương trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. Về lâu dài, UBND huyện Krông Nô sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Mâm đề xuất bổ sung công trình đầu tư trung hạn trong giai đoạn để xây dựng kế hoạch đầu tư bảo trì, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

**2. Cử tri Lang Văn Tiến, thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân:** Đề nghị cấp trên cho rà soát lắp các biển báo giao thông tại các đoạn đường liên huyện, liên xã (*tuyến đường từ ngã ba Nam Xuân đi ra xã Đăk Sôr và một số ngã ba trục giao nhau với đường Tỉnh lộ 3, khu vực thôn Đăk Thanh, Thanh Sơn*) để tránh xảy ra tai nạn giao thông.

#### **Trả lời:**

Qua kiểm tra, xác minh các vị trí cử tri ý kiến, kiến nghị hiện tại chưa lắp đặt các biển báo hiệu giao nhau tại các ngã ba gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Qua đây, UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường trên địa bàn huyện nói chung và các vị trí cử tri có ý kiến, kiến nghị để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến, nhất là các vị trí giao nhau tại ngã ba, ngã tư...

**3. Cử tri Vi Đình Phương, thôn Lương Sơn, xã Nam Xuân:** Đoạn đường từ thôn Thanh Sơn lên Lương Sơn đã xuống cấp trầm trọng, đường quá hẹp dễ gây tai nạn. Đề nghị cấp trên xem xét nâng cấp và mở rộng.

**Trả lời:** Qua kiểm tra, xác minh tuyến đường cử tri ý kiến, kiến nghị là đường lên Lương Sơn chiều dài đoạn tuyến là 4,2km, mặt đường bê tông xi măng rộng 2,5-3m; hiện trạng mặt đường bê tông xi măng có nhiều vị trí bị bong tróc, một số vị trí cục bộ mặt đường bị hư hỏng, ổ gà, đoạn đầu tuyến lè đường cao hơn mặt đường, các đoạn còn lại hầu hết lè đường thấp hơn mặt đường gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt rất khó tránh nhau khi có 02 xe ô tô ngược chiều.

Hiện nay, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn lớn nhưng nguồn kinh phí bố trí hàng năm của huyện còn hạn chế, chưa đảm bảo được việc nâng cấp, sửa chữa đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện; trong đó có tuyến đường cử tri có ý kiến, kiến nghị nêu trên.

Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện Krông Nô rất mong cử tri chia sẻ những khó khăn và đồng hành cùng địa phương trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. Trước mắt UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Nam Xuân xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn vốn để san gạt và đắp bù phụ lộ đường nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Về lâu dài, UBND huyện sẽ yêu cầu UBND xã Nam Xuân đề xuất bổ sung công trình vào đầu tư trung hạn trong giai đoạn để đưa vào kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo nhu cầu đi lại phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân.

**4. Cử tri Hoàng Văn Sơn, thôn Nam Dao, Năm Đir:** Hiện nay, thôn có 3 tuyến đường đi chính, tuyến từ cuối thôn đi xuống trạm bơm số 2 hiện nay đã bị sạt lở rất nhiều, tuyến đầu thôn đi ra bờ sông gần trạm bơm 2 là tuyến đi chính của nhân dân đi sang Bầu Tranh để canh tác cũng bị sạt lở trầm trọng; đề nghị các cấp xem xét có giải pháp kè, gia cố cho nhân dân đi lại được thuận lợi.

**Trả lời:**

Về tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô trên địa bàn xã Năm N'Đir, làm hư hỏng đường giao thông và hệ thống kênh tưới đã được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, kiểm tra, tuy nhiên, do nguồn kinh phí kè chống sạt lở các điểm sạt lở bờ sông, đòi hỏi kinh phí lớn, nguồn kinh phí của huyện còn hạn hẹp, không đủ khả năng để bố trí kè chống sạt lở. Do đó, sau khi kiểm tra đã ghi nhận hiện trạng, UBND huyện đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Theo đó, UBND tỉnh đã đề xuất hỗ trợ nguồn ngân sách Trung ương, kè chống sạt lở khẩn cấp vùng trọng điểm lương thực và bảo vệ dân cư tại Công văn số 5004/UBND-KT ngày 25/8/2023 về việc đề nghị hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện dự án cấp bách Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô giai đoạn 3. Sau khi được ngân sách Trung ương hỗ trợ sẽ triển khai kè gia cố chống sạt lở bờ sông, cũng như khắc phục các tuyến đường hư hỏng để ổn định đời sống, sản xuất cho người dân đang sinh sống tại vùng thiên tai.

**5. Cử tri Nguyễn Thế Vinh, Đăk Xuân, xã Đăk Drô:** Đoạn đường giao thông vào xã Buôn Choah tại khu vực buôn Ol, thôn Exanô chưa làm rãnh, mương thoát nước, nước ứ đọng, cản trở việc đi lại của Nhân dân và ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Đề nghị cấp trên khảo sát, mở cống, làm rãnh đảm bảo dòng chảy của nước trong mùa mưa.

Đoạn đường giao thông đi vào xã Buôn Choah hiện nay có rất nhiều xe chở cát trọng tải lớn, gây hư hại đường. Đề nghị các cấp thẩm quyền kiểm tra, giải quyết.

**Trả lời:**

- Đối với nội dung khảo sát, mở cống, làm rãnh đảm bảo dòng chảy của nước trong mùa mưa: Qua kiểm tra, xác minh vị trí mà cử tri ý kiến, kiến nghị thuộc tuyến đường Đắk Drô - Buôn Choah (ĐH58) tại Km 01+300. Hiện trạng trước đây đầu tư xây dựng cống ngang đường (cống tròn D100), tuy nhiên phía thượng lưu cống bị bịt kín, nước không thoát được về phía hạ lưu cống mà chảy theo rãnh đất dọc tuyến, do địa hình độ dốc dọc nhỏ, chiều dài đoạn rãnh đất kéo dài dẫn đến rãnh đất bị bồi lấp, vào mùa mưa gây ú đọng nước.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện Krông Nô sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô phối hợp với UBND xã Đắk Drô kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa, tránh tình trạng đọng nước ảnh hưởng việc đi lại của người dân, cũng như chất lượng công trình.

- Đối với nội dung đề nghị kiểm tra giải quyết xe chở cát trọng tải lớn gây hư hại đường: Trong năm 2023, Công an huyện Krông Nô đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, qua thực hiện chuyên đề về tải trọng trên các tuyến đường trên địa bàn huyện, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập Biên bản xử lý đối với 30 trường hợp phương tiện giao thông có hành vi vi phạm do chở vượt quá tải trọng theo quy định. Trong đó, tại tuyến đường Buôn Choah - Đắk Drô, đã phát hiện và xử lý 02 trường hợp phương tiện vi phạm về tải trọng. Qua công tác tuần tra khác theo các kế hoạch chuyên đề Công an huyện chưa phát hiện các trường hợp phương tiện chở cát đi qua tuyến đường này có hành vi coi nói thành, thùng hoặc chở quá tải trọng theo quy định.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nói chung, tình trạng xe chở quá tải trọng nói riêng theo đúng quy định của pháp luật.

**6. Cử tri Bùi Thị Thảo, thôn Tân Lập, xã Năm N'Đir:** Tuyến đường từ Công ty TNHH MTV Nam Nung đi Ba tầng, Tân Lập lưu lượng xe rất nhiều, đường hẹp, lề đường lún sâu rất khó tránh nhau khi có 02 xe ô tô ngược chiều, nguy cơ tai nạn. Đề nghị các cấp quan tâm, cho đầu tư mở rộng bê tông 02m (mỗi bên thêm 1m)

#### **Trả lời:**

Qua kiểm tra, xác minh tuyến đường cử tri ý kiến, kiến nghị là đường đi Ba Tầng chiều dài đoạn tuyến là 7,9km; hiện trạng trên đoạn tuyến có nhiều vị trí lề đường thấp hơn mặt đường (*khoảng từ 8-18cm*) gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt rất khó tránh nhau khi có 02 xe ô tô ngược chiều. Hiện nay, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn lớn nhưng nguồn kinh phí bố trí hàng năm của huyện còn hạn chế, chưa đảm bảo được việc nâng cấp, sửa chữa đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện; trong đó có tuyến đường cử tri có ý kiến, kiến nghị nêu trên.

Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện Krông Nô rất mong cử tri chia sẻ những khó khăn và đồng hành cùng địa phương trong việc đầu tư, nâng

cấp hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. Về lâu dài, UBND huyện Krông Nô sẽ có kế hoạch đầu tư nâng cấp tuyến đường để đảm bảo nhu cầu đi lại phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân.

**7. Cử tri Nguyễn Văn Anh, thôn Nam Tiên, xã Nam Nung:** Đề nghị cơ quan chuyên môn cấm các biển báo hạn chế tải trọng đúng vị trí đầu đường, tránh các xe quá tải đi vào làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ công trình (tuyến đường vào khu di tích B4 và tuyến từ nhà ông Vinh đi vào nhà ông Đề)

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, xác minh các vị trí cử tri ý kiến, kiến nghị hiện tại chưa lắp đặt các biển báo hạn chế tải trọng. Đối với việc lưu thông xe quá tải trên các tuyến đường, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Đội cảnh sát giao thông Công an huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát tải trọng trên hệ thống giao thông trên địa bàn huyện nói chung và xã Nam Nung nói riêng; Đồng thời, trong thời gian qua UBND xã Nam Nung đã có những giải pháp tích cực trong kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn và chủ động phối hợp với lực lượng Đội cảnh sát giao thông Công an huyện xử lý nghiêm theo quy định đối các trường hợp vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn phương tiện khi lưu thông. Qua đó, đến nay tình trạng nêu trên cơ bản đã được kiểm soát.

Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện Krông Nô sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường trên địa bàn huyện nói chung và các vị trí cử tri có ý kiến, kiến nghị để đảm bảo chất lượng, tuổi thọ cho công trình cũng như an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

**V. MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC**

**1. Cử tri Trần Trung Thiện, tổ dân phố 2 và cử tri Nguyễn Xuân Trường, Bon Đru, thị trấn Đắk Mâm:** Bộ thuế đất phi nông nghiệp hiện nay của Chi cục thuế gửi về cho hộ dân có nhiều sai sót, không phù hợp, khi thông báo thuế được gửi về nhiều người dân không đồng tình (nhiều hộ dân không có đất cũng đánh thông báo gửi về). Cử tri đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục, chỉnh sửa đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bộ thuế hiện nay, tránh dư luận không tốt trong Nhân dân.

**Trả lời<sup>3</sup>:**

Hàng năm Chi cục thuế Khu vực Cư Jút - Krông Nô phối hợp với UBND thị trấn Đắk Mâm triển khai lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trong quá trình triển khai lập bộ duyệt sổ bộ thuế từ đầu năm cập nhật lên hệ thống của ngành thuế ổn định về người nộp thuế, địa chỉ số thuế nhưng việc mua bán, sang tên tách thửa biến động diễn ra hằng ngày từ người này sang người khác do đó việc cập nhật Tờ

---

<sup>3</sup> Ý kiến kiến nghị của cử tri được Chi cục thuế Khu vực Cư Jút, Krông Nô xác minh, trả lời tại Công văn số 4489/CCTKV-QLXTT2, ngày 08/12/2023 về việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri.



khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa kịp thời dẫn đến tình trạng như cử tri phản ánh nêu trên.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới để khắc phục tình trạng nêu trên, Chi cục thuế khu vực sẽ phối hợp UBND thị trấn Đắc Mâm thực hiện việc chuyển hồ sơ về đất phi nông nghiệp kịp thời, xác định chính xác tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đồng thời phát tờ khai đến từng hộ để kê khai và xác định thông tin đảm bảo chính xác làm cơ sở cho việc thu thuế đất phi nông nghiệp đúng quy định.

**2. Cử tri Nguyễn Công Huy, thôn Nam Hà, xã Nam Đà:** Đối với việc Công an xử phạt hành chính và giữ xe của người vi phạm, có thu phí thì đề nghị phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản cho công dân. Không nên đem xe về trụ sở bỏ ngoài mưa nắng cả tháng, gây hư hỏng tài sản của người dân. Đề nghị cơ quan Công an phải có mái che, nhà để xe bảo vệ tài sản cho người dân.

**Trả lời<sup>4</sup>:**

- Từ trước đến nay Công an huyện Krông Nô không thực hiện thu bất cứ loại phí nào (phí lưu kho, phí bảo quản phương tiện) đối với tất cả các loại phương tiện vi phạm hành chính trong thời gian phương tiện tạm giữ tại đơn vị.

- Hiện tại, Công an huyện đã đầu tư xây dựng được 02 kho bãi có mái che kiên cố để phục vụ lưu giữ, bảo quản các phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, sức chứa của các kho này mới khoảng trên 500 phương tiện xe mô tô các loại. Tuy nhiên, hiện nay trước tình trạng số lượng phương tiện vi phạm hành chính liên tục gia tăng, nhiều trường hợp công dân chậm và không chấp hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính để nhận lại phương tiện đã bị tạm giữ, dẫn đến việc quá tải đối với một số phương tiện phải lưu giữ lâu ngày tại kho. Do đó, một số phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ có lúc không thể bố trí bảo quản trong kho bãi có mái che theo quy định.

Trước thực tế trên, Công an huyện cũng đã thường xuyên chỉ đạo tổ chức thực hiện việc rà soát, thanh lý đối với các phương tiện vi phạm hành chính lưu giữ quá thời hạn trong kho theo quy định của pháp luật để giải phóng không gian lưu trữ trong kho. Đồng thời, Công an huyện Krông Nô đã và đang đề xuất các cấp có thẩm quyền duyệt cấp kinh phí để phục vụ xây dựng nâng cấp kho bãi phục vụ công tác lưu giữ, bảo quản các loại phương tiện vi phạm hành chính đáp ứng nhu cầu hiện nay.

**3. Cử tri Nông Văn Chỏn, Chu văn Đài, Chu Thế Bồng, xã Buôn Choah:** Hiện nay, các hộ theo chủ trương dời dân lên đường tránh lũ từ năm 2003, việc kiến thiết xây dựng cơ bản kiên cố rồi, nay theo chủ trương để quy hoạch khu trung tâm hành chính xã thì vướng vào đường giao thông, trung tâm thương mại, chợ, vậy đề

---

<sup>4</sup>Ý kiến kiến nghị của cử tri được Công an huyện Krông Nô rà soát, xác minh, trả lời tại Báo cáo số 637/BC-CAH, ngày 14/12/2023 về việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

ngợi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho phù hợp để người dân an tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống.

### **Trả lời:**

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, được UBND huyện Krông Nô phê duyệt tại Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2023, với tổng diện tích 32,9ha, với mục tiêu ổn định đời sống, sản xuất của người dân vùng lũ xã Buôn Choah và tạo cơ sở pháp lý để triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm xã, hình thành một khu dân cư mới, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quản lý đất đai và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hộ gia đình ông Chu Văn Đài thuộc đối tượng dân vùng lũ, được nhà nước di dời lên sinh sống tại vị trí thửa đất số 275, tờ bản đồ số 3, thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah vào năm 2004; qua xác minh phần diện tích đất của hộ gia đình nằm trên phần diện tích đất quy hoạch chợ và đường giao thông thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Buôn Choah. Để đảm bảo ổn định cuộc sống cho hộ gia đình, trong thời gian tới UBND xã sẽ có kế hoạch di dời hộ gia đình vào sinh sống tại khu vực tái định cư 10ha thuộc dự án Bố trí dân cư vùng lũ, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) ngay sau khi dự án thành.

Đối với hộ gia đình ông Nông Văn Chôn: Vị trí cử tri kiến nghị tại thửa đất số 264, tờ bản đồ số 3, thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah; qua xác minh phần diện tích đất của hộ gia đình nằm trên phần diện tích đất quy hoạch chợ thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Buôn Choah. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện tại hộ gia đình đã xây dựng nhà ở kiên cố và sinh sống ổn định tại thửa đất nêu trên; đồng thời UBND xã cũng chưa có kế hoạch xây dựng chợ theo quy hoạch chi tiết được duyệt; do đó, UBND xã thông báo cho cử tri được biết để tiếp tục yên tâm sinh sống tại thửa đất nêu trên. Khi nhà nước triển khai thực hiện quy hoạch sẽ có chính sách hỗ trợ, đền bù thỏa đáng cho người dân. Trường hợp cử tri có nhu cầu sửa chữa, cải tạo nhà ở đề nghị liên hệ Công chức Địa chính xây dựng xã để được hướng dẫn thực hiện.

**4. Cử tri Nguyễn Văn Tuyển, thôn Đắk Hà, thị trấn Đắk Mâm kiến nghị:** Nguồn vốn NHCSXH là nguồn vốn tín chấp, đối tượng vay là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, HSSV và các đối tượng khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Việc đóng tiết kiệm hàng tháng là theo đúng quy định, tuy nhiên khi nguồn tiết kiệm này đã được 05-07 triệu, NHCSXH chưa cộng lãi suất phát sinh trong khoản tiết kiệm đó cho hộ vay, mà vẫn tiếp tục lấy tiền gốc đó để cho người khác vay phát sinh lãi. Cử tri đề nghị cấp trên xem xét, quy định, cách làm như vậy của NHCSXH có đúng và phù hợp không? Trong khi đối tượng vay NHCSXH đa số là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Vì vậy, nhiều hộ vay còn bản khoản và mong muốn NHCSXH quan tâm, giải thích rõ hơn cho bà con hiểu vấn đề này.

### Trả lời<sup>5</sup>:

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH; Quy chế hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tiền gửi thực hiện theo quy chế tổ chức hoạt động của tổ (TK&VV); Văn bản số 4198/NHCS-TDNN ngày 16/12/2014 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) về việc hướng dẫn nghiệp vụ tiền gửi của Tổ viên tổ TK&VV. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo nhằm từng bước tạo cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có ý thức dành tiết kiệm để tạo vốn tự có và quen dần với hoạt động tín dụng và tài chính. Trả lãi khi gặp khó khăn và trả nợ gốc để giảm bớt áp lực khi nợ gốc đến hạn và từng bước giúp tổ viên tiếp cận với các dịch vụ Ngân hàng.

Người tham gia tiết kiệm tiền gửi phải trên 18 tuổi và đầy đủ năng lực hành vi nhân sự, đại diện cho thành viên gia đình là tổ viên thuộc tổ TK&VV được hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH.

Mỗi tổ viên gửi tiền gửi tại Ngân hàng CSXH sẽ được mở và sử dụng một tài khoản tiền gửi không kỳ hạn để thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng do chính người đại diện trong hộ gia đình đứng tên vay vốn.

Tiền gửi của Tổ viên Tổ TK&VV được trả lãi suất theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng CSXH và lãi suất được tính và trả theo định kỳ hàng tháng tự động nhập vào tài khoản tiền gửi. Ngân hàng CSXH ký hợp đồng với ban quản lý Tổ TK&VV về việc thu lãi và thu tiền gửi tiết kiệm và thực hiện một số nội dung khác trong quy trình cho vay của Ngân hàng CSXH. Đồng thời chi trả hoa hồng hàng tháng cho Ban quản lý Tổ TK&VV theo quy định của Tổng giám đốc.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho tổ viên có số dư tiền gửi tiết kiệm được rút trong trường hợp khẩn cấp như ốm đau, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hộ vay, hộ vay đề nghị Cán bộ tín dụng được phân công theo dõi địa bàn có trách nhiệm trình Giám đốc xem xét giải quyết. Khi số dư tiền gửi của Tổ viên trên 10% số dư tiền gửi so với số dư nợ hiện tại thì Tổ trưởng TK&VV sẽ thông báo cho tổ viên đề nghị ngân hàng CSXH cho rút hoặc chuyển sang trả gốc để giảm dư nợ gốc của hộ vay hoặc trả hết nợ ngân hàng. Số dư tiền gửi của tổ viên được theo dõi trên biên lai Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cung cấp hàng tháng cho hộ vay theo quy định.

Qua đây, Ngân hàng CSXH rất mong nhận được nhiều ý kiến của cử tri để tham mưu tốt nhất cho BDD HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chỉ đạo thực hiện hoạt động về tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh

---

<sup>5</sup> Ý kiến kiến nghị của cử tri được Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện rà soát, xác minh, trả lời tại Báo cáo số 253/BC-NHCS, ngày 08/11/2023 về việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri.

của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, huyện của UBND huyện Krông Nô./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- TT. HĐND huyện;
- CT. các PCT. UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- TT HĐND và UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Đăng Ánh**